



ที่ สธ ๐๒๓๐/ว ๙๔๒

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R๕ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๕ /  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) /ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์/  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ราชบุรี/ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม/  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๕/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล  
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินคร จังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมติที่ประชุม Monday Conference R๕ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ผู้ตรวจราชการได้สั่งการให้มีการประชุม Monday Conference R๕ เป็นประจำทุกวัน  
จันทร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งรัดในการบริหารจัดการภายในเขตสุขภาพที่ ๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R๕ ครั้งที่  
๒๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔

โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕

ผู้ประสานงาน คุณจิตาภา ดิลกธรรมวุธ ๐๖ ๓๒๒๙ ๒๔๖๓



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

สรุปมติที่ประชุม Monday Conference R๕  
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๓ - ๐๘.๑๒ น.

\*\*\*\*\*

เรื่องที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	Convenient Health Care (CHC)	กระทรวงสาธารณสุขต้องการให้โรงพยาบาลเสนอโครงการ CHC ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๖๐ ที่ผ่านมา มอบให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งดำเนินการ โดยให้ทีมงานของแต่ละโรงพยาบาลไปศึกษาและจัดทำประชาพิจารณ์ภายในโรงพยาบาล รวมทั้งวางแผน Road map เสนอให้กระทรวงภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อวางแผนไปศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนาร์่อง สำหรับโรงพยาบาลชุมชนให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความพร้อมแต่ละแห่ง ซึ่งรองปลัดกระทรวงฯ (พญ.ประนอม คำเที่ยง) ต้องการให้โรงพยาบาลชุมชนดำเนินการด้วย สำหรับเขตสุขภาพที่ ๕ มี นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ COO เขต ๕ เป็นประธานกำกับ ติดตาม ประเมินผลในภาพรวมเขต รายละเอียดจะหารือร่วมกับ CSO เขต ๕ อีกครั้ง	๑. รับทราบ ๒. มอบ นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. ดำเนินการ	-นพ.สสจ. ทุกจังหวัด -ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่ง -ผช.ผตร.
๒	Smart Hospital	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยบริการทำแผนพัฒนา Smart Hospital เพื่อแก้ปัญหา ด้านบริการ "ลดเวลารอคอย ลดความแออัด" ซึ่งเขต ๕ ได้เสนอเรื่องนี้เป็น PA ของเขตปี ๒๕๖๑ จึงขอให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนตั้งแต่วางแผนโดยเริ่มจากแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั้ง ๑๖ แห่งก่อน ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีแผน Intermediate Care อยู่แล้ว ขอให้วางแผนปรับระบบบริการในแต่ละโรงพยาบาล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยให้มีแผนทั้งด้านบริหารและบริการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนให้ปรับด้านกายภาพให้สะอาดตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยดำเนินการในเรื่อง Green & Clean Hospital ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ครม. สัปดาห์ที่โคราชในวันพຸ່งนี้ ประธานได้สรุปประเด็นที่นายกรัฐมนตรีจะนำเข้าที่ประชุม ครม. เข้าในไลน์ VIP ผู้บริหารเขต ๕ แล้วขอให้ผู้บริหารทุกท่านเข้าไปดูรายละเอียดด้วย ซึ่งปลัดกระทรวงฯ จะประชุมหารือในที่ประชุม TBM วันพຸ່งนี้เพื่อวางแผนทางการดำเนินงาน และหลังจากประชุม ครม. จะแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบอีกครั้ง	๑. รับทราบ ๒. มอบ นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. ดำเนินการ	-นพ.สสจ. ทุกจังหวัด -ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่ง -ผช.ผตร.

เรื่องที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓	การเงินการคลัง	ปลัดกระทรวงฯ ขอให้ดูสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลควบคู่กับแผนการพัฒนาโรงพยาบาลด้วย ซึ่งในแผนฯ ควรจะมีเรื่อง Smart Hospital และ CHC	๑. รับทราบ ๒. มอบผู้บริหาร ดำเนินการ	-นพ.สสจ. ทุกจังหวัด -ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่ง -ผช.ผตร.
๔	โรคไข้หวัดใหญ่	<p>ปลัดกระทรวงฯ ผากเน้นย้ำให้ดูแลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ (H๑N๑) อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว ขอให้ใช้มาตรการควบคุมป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะใน OPD รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้สวม Mask ทุกคน เน้นมาตรการ " กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปิด mask" ถ้าใครป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ให้หยุดพักงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ</p> <p><b>ประธาน</b> ขอให้ นพ.สุริยะ ประธาน EOC เขต สรุปรายงานการปฏิบัติที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบด้วย</p> <p><b>นพ.สุริยะ</b> <b>คุณะรัตน์</b> <b>ประธาน EOC เขต ๕ :</b></p> <p>-กรณี ไข้หวัดใหญ่ เริ่มมีผู้ป่วยและเสียชีวิตมากขึ้น จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่งมีการคัดกรองไข้หวัดใหญ่ก่อนเข้าไปนั่งรวมใน OPD เพื่อลดการแพร่โรค</li> <li>๒) เมื่อมีการรายงานไข้หวัดใหญ่แม้แต่ ๑ ราย ต้องรีบลงพื้นที่สอบสวน เพื่อลดโอกาสการแพร่โรค โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่มาก เช่น เรือนจำ, รร., ค่ายทหาร เป็นต้น</li> <li>๓) กรณีการวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วแนะนำในกลุ่มเสี่ยง (คนท้อง, คนอ้วนมาก, เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีภูมิบกพร่องหรือกินยากดภูมิอยู่) ว่าภายในไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงใช้ไม่ลง อาการไม่ทุเลาให้มีการจ่ายยา Oseltamivir ๗๕ mg x ๒ PCx ๕ วัน (ผู้ใหญ่) ทันที (ถ้ากินยานี้ภายใน ๔๘ ชั่วโมงโอกาสดีขึ้นเร็ว)</li> <li>๔) ให้มีการแนะนำประชาชนในการล้างมือด้วยน้ำสบู่/เวลาไอจามให้สวมหน้ากากอนามัย</li> <li>๕) ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขป้องกันตัว ทั้งเรื่องล้างมือด้วยสบู่/๗๐% Alcohol hand gel และสวม surgical mask เพื่อป้องกันตัวด้วย</li> <li>๖) ให้ทุกโรงพยาบาลมีการเตรียมพร้อมห้องแยกโรคทางอากาศ ให้พร้อมใช้ได้ทันที</li> </ol>	๑. รับทราบ ๒. มอบผู้บริหาร ทุกท่านแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดต่อไป	-นพ.สสจ. ทุกจังหวัด -ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่ง -ผช.ผตร.

จรรุภา จำนงศักดิ์  
ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ  
สรุปรายงานการประชุม